

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “วินัยทางงบประมาณและการคลัง”

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ โดยกำหนดระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งได้มีข้อกำหนดในกรณีที่มีการปฏิบัติฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยได้กำหนดอัตราโทษปรับทางปกครองไว้ เพื่อให้กระบวนการควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และถูกต้องตามวินัยทางงบประมาณและการคลัง

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด จนต้องได้รับโทษปรับทางปกครอง อันเกิดจากการกระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วินัยทางงบประมาณและการคลัง” ขึ้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยทราบถึงข้อกำหนดในการบริหารการเงินการคลัง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และต้องรับโทษปรับทางปกครอง
๒. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ และช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร
๓. ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน พร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ระดับหัวหน้างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง และกรมต่าง ๆ (ส่วนกลาง) จำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๒๖๐ คน รวมทั้งสิ้น ๕๒๐ คน ตามรายละเอียด ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๖๐ คน

รุ่นที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ เป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน ในสังกัดกระทรวง กรมต่าง ๆ (ส่วนกลาง) จำนวน ๒๖๐ คน

เนื้อหาการฝึกอบรม

เรื่อง "วินัยทางงบประมาณและการคลัง"

๖ ชม.

๑. การบังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. ข้อกำหนดในการบริหารการเงินการคลัง ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และต้องรับโทษปรับทางปกครอง
๓. กรณีศึกษา : ประเด็นความผิดจากคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของ คตง.
๔. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้านวินัยทางงบประมาณและการคลัง

วิธีการสัมมนา การบรรยาย / อภิปราย / ฝึกปฏิบัติ / กรณีศึกษา

วิทยากร คณะวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันเวลาและสถานที่จัดสัมมนา

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ (บุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ (บุคลากรในสังกัดกระทรวงและกรมต่าง ๆ : ส่วนกลาง)
ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ

ใช้เงินงบประมาณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระเบียบวินัยทางงบประมาณและการคลัง สามารถนำไปใช้ในการบริหารการเงินการคลัง และช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองและต่อองค์กร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

โทร. ๐๒ ๒๗๑๘๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๗, ๑๗๓๑
